

Số: 91/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 1979

CHỈ THỊ

“Về việc khen thưởng những gia đình có người thân thoát ly tham gia cách mạng trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước”

Thi hành quyết định số 227/QĐ của Hội đồng Chính phủ và các thông tư số 177/BT, 188/BT của Thủ tướng, đầu năm 1978 thành phố đã tổ chức làm thí điểm việc “xét khen thưởng những gia đình có người thân thoát ly tham gia cách mạng trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước” tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Nay, Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương mở rộng việc xét khen thưởng này ra toàn thành phố để thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với những gia đình đã có công nuôi dạy người thân thoát ly tham gia cách mạng trước đây nhằm phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân thành phố, hăng hái làm tròn nghĩa vụ công dân trong công cuộc cải tạo, xây dựng và bảo vệ thành phố, thi đua sản xuất công tác, phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu chống bọn bành trướng Trung Quốc xâm lược và bè lũ tay sai của chúng.

Diện khen thưởng này rất rộng, số lượng gia đình được xét thưởng đông đồng thời do hậu quả của cuộc chiến tranh kéo dài và chủ nghĩa thực dân kiến mới của Mỹ ở miền Nam rất thâm độc, nên việc khen thưởng có khó khăn, phức tạp. Ủy ban nhân dân các quận, huyện cần có kế hoạch cụ thể tổ chức chỉ đạo chặt chẽ các phường, xã tiến hành từng bước vững chắc, mỗi huyện, quận cần tổ chức làm thí điểm trong một phường, xã trong quý 3/1979 để qua kinh nghiệm thực tế mà bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phường, xã, để đến quý 4/1979 triển khai ra toàn quận, huyện và phần đầu kết thúc vào đầu năm 1980.

Tiến hành việc khen thưởng này là thực hiện một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, cần được phổ biến đến tận nhân dân thông suốt mục đích ý nghĩa, tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân để đảm bảo phương châm : Khen đúng người, đúng mức, không sót, không trùng.

Sở Văn hóa Thông tin, Sở Thương binh xã hội, Sở Tài chính, Bộ Tư lệnh, Sở Công an Thành phố có nhiệm vụ giúp quận, huyện thực hiện tốt công tác khen thưởng này. Ban thi đua và khen thưởng Thành phố xây dựng kế hoạch

triển khai trình Ủy ban tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc thi hành đạt kết quả tốt.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh